



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์

ขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรก อ่อนโยนต่อผิวของคุณ

สูตรที่มีการผสมผสานเอกลักษณ์ของสารสกัดจากผลไม้สมุนไพรและส้ม ออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์ ทำความสะอาดลึกถึงรูขุมขนช่วยให้ผิวเรียบเนียนและชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวรู้สึกผ่อนคลาย สูตรพอกษาธรรมชาติช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวโดยไม่ทำลายความสมดุลของค่า pH ของผิว ผิวของคุณจะรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่คุณใช้มัน



 ความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าของ

 ผลิตภัณฑ์โรงงานของ
ตัวเอง

 ได้รับการรับรอง
ฮาลาล

คุณประโยชน์

- ทำความสะอาดรูขุมขนอย่างล้ำลึก
- เพิ่มความชุ่มชื้นและพลังให้ผิว
- ช่วยให้ผิวนุ่ม ผ่อนคลายและชุ่มชื้น
- สารสกัดจากสมุนไพรช่วยบำรุงและทำให้ผิวสมดุล
- รักษาความสมดุลของค่า pH ที่เหมาะสมของผิว

ปรัชญาการฟื้นฟู®

สูตรออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์ สร้างจากปรัชญาการฟื้นฟู® ที่เชื่อว่าเราควรบำรุงและทำความสะอาดร่างกายเพื่อความสมดุลและสุขภาพที่ดีที่สุด ผิวเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย สามารถถ่ายทอดออกซิเจน ดูดซับสารอาหาร และขับของเสีย เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ผิวต้องได้รับการบำรุงและทำความสะอาด ออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์ ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของน้ำได้อย่างล้ำลึก และช่วยทำให้ค่า pH มีความสมดุล ใช้กับออย-ลิน® คลีนซิงครีมเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของน้ำมัน เพื่อการทำความสะอาดที่อ่อนโยนต่อผิวอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบหลัก

ว่านหางจระเข้

ว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยวิตามินซีและอี และเบต้าแคโรทีนซึ่งมีคุณสมบัติในการบำรุงและต่อต้านริ้วรอย ให้ความชุ่มชื้นผิวโดยไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมาะสำหรับผู้ที่ผิวมัน

โปรตีนถั่วเหลืองที่ย่อยสลายได้

ส่วนผสมนี้อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนของทั้งผมและผิว ช่วยสนับสนุนความสามารถของผิวในการกักเก็บความชุ่มชื้นและทำให้ผิวเรียบเนียน ลดความหยาบกร้านและริ้วรอย

สารสกัดจากส้มโอ

เรตินในสารสกัดจากส้มโอช่วยในการซ่อมแซมความเสียหายของผิวและต่อต้านริ้วรอย ช่วยให้โทนสีผิวสว่างกระจ่างใส

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ทำไมฉันต้องใช้เคลนเซอร์ 2 ชนิด?

คำตอบ: เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของน้ำมัน (เช่น ไขมันส่วนเกิน ครีมกันแดด และเครื่องสำอาง) และสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของน้ำ (เช่น เหงื่อ เซลล์ผิวที่ตายแล้ว และแบคทีเรีย) ได้อย่างหมดจด เราแนะนำให้ออย-ลิน® เคลนเซอร์ 2 ชนิด ใช้ ออย-ลิน® คลีนซิงครีมเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันโดยไม่ทำร้ายเกราะป้องกันผิว และใช้ ออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์ ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของน้ำอย่างล้ำลึก ช่วยผ่อนคลายผิวและทำให้ผิวนุ่ม

คำแนะนำ

บีบออย-ลิน® รีไวทาลाइซิงเคลนเซอร์ขนาดเท่าเม็ดไข่มุกบนฝ่ามือ ผสมน้ำเล็กน้อยและ นวดเบา ๆ ลงบนผิว ล้างออกด้วยน้ำและซับผิวให้แห้งด้วยผ้าผืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตามด้วย ออย-ลิน® โทเนอร์และ ทรีทเมนท์พิเศษ หรือคุณสามารถใช้สลับกับออย-ลิน® วอร์มเพเชี่ยลสครับ

www.sunrider.com

©2016 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. All rights reserved.